



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่ น.๓ บงส.(จ.) ๐๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เลขที่ ๓๑ หมู่ ๓ ตำบล บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบอำนาจให้ นายโรม กันมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ บึงสามพัน ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.เพชรประธานเซอร์วิส ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๕๓๕๖๔๐๐๐๗๔๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๗ ซอย - หมู่ ๖ ตำบล หินลาด อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๑๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังนี้มีข้อความต่อไปนี้-

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบึงสามพัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงประมาณการค่าจ้าง ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๘๗๘ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแยกเป็นรายเป็นเครื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าดังนี้

ก. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑๓๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๘๐ บาท

ข. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๖๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๐๐๐ บาท

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีและมีมาตรฐาน ตามที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้าง รับผิดชอบงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

เลขที่ น.๓ บงส.จ.๐๓/๒๕๖๖

ข้อที่ ๒๑. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด ที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ ข้างต้นของสัญญาแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าว โดยทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันการส่ง โดยวิธีการดังกล่าว ในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับและ ผู้รับจ้างเก็บคู่สัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นายโรม กันมา)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายรินทร์ ทองประทุม)



ลงชื่อ

(นายตระกูล แก้วรัตน์)

ลงชื่อ

พวงจว)
(นายพงศธร ระวีวรรณ)

พยาน

